



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/๐๖๓๘๕

ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่วังเคียน - บ้านป่าลาน

เรียน นายอำเภอเชียงกลาง

อ้างถึง หนังสืออำเภอเชียงกลาง ที่ นน ๐๐๒๓.๘/๑๖๐๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการขออนุมัติฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอเชียงกลางรายงาน ว่า เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่วังเคียน - บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร โดยขอเพิ่มงานดินตัด จากเดิม มีปริมาณงานตัดดิน จำนวน ๙,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร **ขอแก้ไขเป็น** มีปริมาณงานตัดดิน จำนวน ๑๓,๗๔๕.๐๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงบประมาณตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ **จังหวัดจึงอนุมัติให้** เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการตามที่เสนอ สำหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงินเป็นอำนาจของผู้อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (นายกเทศมนตรี) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ อนึ่ง ขอให้อำเภอได้กำกับและเร่งรัดเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานให้ดำเนินการตามโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้แจ้งเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรภิตติ ศรีทิพากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

แบบการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 จังหวัดน่าน

รายละเอียดโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				รายละเอียดโครงการใหม่ที่ขออนุมัติ				โปรดระบุเหตุผลความจำเป็น
อำเภอ	หน่วย ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	อำเภอ	หน่วย ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ ขออนุมัติ	
เชียงใหม่	ทต.พระพุทธ บาทเชียงคาน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่วังเคียน - บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (มีปริมาณงานตัดดิน Earth Excavation จำนวน ๙,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร)	๙,๕๒๐,๐๐๐	เชียงใหม่	ทต.พระพุทธ บาทเชียงคาน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่วังเคียน - บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (มีปริมาณงานตัดดิน Earth Excavation จำนวน ๑๓,๗๔๕.๐๘ ลูกบาศก์เมตร)	๙,๕๒๐,๐๐๐	เพื่อให้พื้นที่ดำเนินการ มีผลกระทบกับแนวเขตที่ดิน ข้างเคียงของประชาชน



(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน